

THAM LUẬN

Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa hiện có 13 Chi đoàn trực thuộc với hơn 200 đoàn viên thanh niên luôn tự hào, tiến bước dưới cờ Đảng vinh quang. Quán triệt phương châm, học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, vì vậy, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã không ngừng học tập, phát động nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa để cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Quán triệt trong Đoàn viên thanh niên trong Công ty thực hiện tốt kế hoạch học tập, tuyên truyền chuyên đề định kỳ hàng năm do Đảng Ủy Công ty ban hành. Tham gia đầy đủ và thực hiện viết bản đăng ký học tập và làm theo. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước... Ban Chấp hành Đoàn Công ty đều phổ biến tài liệu đến đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, phổ biến cho đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến học tập, noi gương và làm theo Bác; Tìm hiểu các chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác học tập và tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05 được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Website Công ty, Bản tin nội bộ của Công ty, Đoàn Thanh niên hoặc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt thanh niên định kỳ tại đơn vị. Đoàn Thanh niên Công ty đã xây dựng và triển khai các hoạt động tiêu biểu: Công trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”, thiết kế và phát động cho đoàn viên bán bao lì xì để dành tặng những phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón tết; Công trình “Tuyên truyền Đại hội đảng các cấp”, thực hiện treo băng rôn, chạy khẩu hiệu tuyên truyền “Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các đơn vị trực thuộc Công ty; tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu về Bác, thi tìm hiểu Di tích lịch sử của tỉnh, rung chuông vàng đã mang lại ý nghĩa và nhận thức sâu sắc cho đoàn viên. Bên cạnh đó với tình hình dịch bệnh Covid -19, Đoàn Thanh niên Công ty đã chủ động tổ chức các hoạt động tặng quà cho các gia đình khó khăn, các khu cách ly, lực lượng tham gia phòng chống dịch; tặng quà cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách nhân ngày quốc tế thiếu nhi, trung thu, ngày 27/7,...

Qua thực hiện chỉ thị 05-CT/TW đoàn viên, thanh niên Công ty đã chuyển biến rõ nét về trách nhiệm nêu gương, luôn tự giác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ hòa nhã, vui vẻ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Không có vụ việc khiếu nại tố cáo phải xử lý. Ban Chấp hành Đoàn Công ty luôn quan tâm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi đoàn để trở thành công việc thường xuyên của chi Đoàn. Hàng năm đều đánh giá kết quả thực hiện, kiểm điểm từng cá nhân gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện di chúc của Bác.

Về công tác tuyên truyền, tập trung giáo dục sâu chỉ thị số 05-CT/TW trong đoàn viên, thanh niên. Cụ thể như sau:

+ Đoàn Thanh niên đã làm tốt công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.

+ Thực hiện tốt việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tại đơn vị bộ phận; chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ của đoàn viên, thanh niên trong Công ty.

Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tính năng động của tuổi trẻ Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Đoàn thanh niên thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thứ hai, hàng năm triển khai 100% đoàn viên thanh niên tham gia học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện nề nếp công tác của cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số.

Thứ ba, định kỳ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử cách mạng, học tập các bài học lý luận chính trị phù hợp với đoàn viên, thanh niên Công ty. Phát huy vai trò tuyên truyền trên không gian mạng: Website của Đoàn, group Facebook; group Zalo; Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên; Tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đảng, đất nước; tổ chức các chương trình về nguồn, tham quan địa danh lịch sử, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn, hoạt động xã hội - từ thiện.

Thứ tư, Đoàn thanh niên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chú trọng phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm

hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong học tập và làm theo Bác.

Thứ năm, Đoàn thanh niên với vai trò xung kích, sáng tạo, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, chuyên môn, tay nghề, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cuối cùng, tôi xin phép thay mặt tuổi trẻ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa xin trân trọng gửi đến quý lãnh đạo và toàn thể Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!